

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอังคาร ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสาทร ไมถึง	ประธานสภา อบต.น้ำพุ	สาทร ไมถึง
๒.	นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว	รองประธานสภา อบต.น้ำพุ	สุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว
๓.	นายธนยศ ชุมชอบ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	ธนยศ ชุมชอบ
๔.	นายโกวิทย์ มหาชัย	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	โกวิทย์ มหาชัย
๕.	นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
๖.	นายอภิชน จรุงยงศ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	อภิชน จรุงยงศ์

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายศักดิ์ดา ไทยเกิด	รองนายก อบต.น้ำพุ	ศักดิ์ดา ไทยเกิด
๒.	นางสาวกานต์รวี ศิริทอง	รองนายก อบต.น้ำพุ	กานต์รวี ศิริทอง
๓.	นายอรรถพร พรหมทอง	เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ	อรรถพร พรหมทอง
๔.	นายประเสริฐ จันทบูรณ์	เลขานุการสภา อบต.น้ำพุ	ประเสริฐ จันทบูรณ์
๕.	นางอรรณวาทิ ทิศขันธุ์	หัวหน้าสำนักปลัด	อรรณวาทิ ทิศขันธุ์
๖.	นายศักดิ์ดาเดช โพธิ์เพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศักดิ์ดาเดช โพธิ์เพชร

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

นายประเสริฐ จันทบูรณ์

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุที่เคารพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตรงกับวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ครับ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดว่าการประชุมสภาต้องมีสมาชิกสภาฯ มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะครบองค์ประชุมนะครับ ในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทั้ง ๖ ท่านครับ จึงถือว่าครบองค์ประชุม ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่าน ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวันนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุในวันนี้ ขอเชิญท่าน ประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ก่อนอื่นก็ขอสวัสดิ์ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งตรงกับวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ นะครับ ซึ่งตามระเบียบวาระวันนี้ มีทั้งหมด ๖ วาระในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไม่ให้เสียเวลาขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๑ สืบเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 2019 ในตำบลน้ำพุของเราซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมด ๓๘๐ ท่าน ที่รักษาอยู่ ๑๒๘ ท่าน อยู่ในศูนย์พักคอยที่โรงเรียนบ้าน

ยางอุง จำนวน ๗ ท่าน ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาในตำบลของเรา
ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ของห้องที่ ห้องถิ่น
รพ.สต.และภาคีต่างๆได้ร่วมกันประชุมหาที่รองรับผู้ป่วยที่
ค่อนข้างมาก ก็เลยได้มีมติเลือกโรงเรียนบ้านยางอุง เพื่อรองรับผู้ป่วย
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะในช่วงที่ทำการรักษาของโรงพยาบาลบ้านนาสาร
ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงก็จะตรวจแล้วให้ยา แล้วให้กลับมาพักอยู่ที่
บ้าน หลากๆ ท่านอาจจะไม่มีที่พัก ถ้าให้ผู้ป่วยมาพักร่วมกับผู้ที่ไม่ป่วย
อาจจะเกิดโอกาสเสี่ยงเยอะ ทาง รพ.สต. ห้องที่ ห้องถิ่น อสม.และ
ภาคีเครือข่าย ก็เลยมีมติจัดตั้งที่พักคอยขึ้นมา แต่ด้วยอำนาจหน้าที่
ของห้องถิ่นที่ไม่สามารถไปดูแลหรือใช้งบประมาณได้ ท่านต้องทำ
ความเข้าใจกับพี่น้องที่เข้ามาอยู่ หรือที่อยู่แะจะไม่มิงบประมาณให้
ท่านนะครับ พี่น้องชาวบ้านที่บริจาคสิ่งของมาช่วยเหลือผู้ป่วย และ
รพ.สต.ได้จัดหาอาหารมาอีกทางหนึ่งด้วยให้กับผู้ที่ไปเข้าเวรที่ศูนย์พัก
คอย ขอเชิญท่านสมาชิกที่ไม่ติดภารกิจได้แวะเวียนเข้าไปเยี่ยม ให้
กำลังใจผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่และผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอย
ที่โรงเรียนบ้านยางอุง ในขณะนี้ได้รับทราบจากสาธารณสุข รพ.สต.ว่า
มีผู้ป่วยอยู่ขณะนี้จำนวน ๗ ท่าน นะครับ

เรื่องที่ ๒ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลน้ำพุซึ่งตัวกระผมเองเป็น
ประธาน บริหารดูแลกองทุนสวัสดิการอยู่ขณะนี้ ผ่านมากองทุน
สวัสดิการของเราได้เข้าไปช่วยดูแล จัดซื้อถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงโรค
โควิด - 19 โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ได้ช่วย
ดูแลจัดซื้อถุงยังชีพมอบให้ แต่ตามสถานการณ์แล้วประมาณ ๓ เดือน
ที่ผ่านมา กองทุนได้เริ่มจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในช่วง
ของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเยอะ ผมก็ได้หารือกับ

คณะกรรมการ ว่าถ้าผู้ป่วยเยอะแบบนี้ กองทุนคงจะรับภาระโดย
ลำพังไม่ไหว โดยกองทุนของเรามีงบประมาณอยู่ส่วนหนึ่ง อีกส่วน
หนึ่งเราก็ต้องดูแลการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ฉะนั้นกองทุน
สวัสดิการได้หารือและกับคณะกรรมการและมีมติว่าเราจะดูแลจนถึง
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ในเดือนมีนาคมนี้ต้องให้ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลเข้าไปดูแลด้วยอีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของกองทุนจะ
ดูแลเฉพาะสมาชิกของกองทุน ส่วนประชาชนทั่วไปให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุช่วยดูแลมอบถุงยังชีพ ด้วยมาตรการของกระทรวงซึ่ง
ขณะนี้ถือว่ายังไม่ชัดเจน บางวันตัดอาหารผู้ป่วยไปบ้าง ๒-๓ วันแล้วก็
กลับมาจ่ายอีก และก็ยังมีนโยบายที่แจ้งมาว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ต้อง
กักตัว ผมยกตัวอย่างว่า บ้านเลขที่ ๑ มีผู้ป่วยอยู่คนหนึ่ง และมีคน
อาศัยอยู่ร่วมกัน ๔-๕ คน ทางราชการบอกว่าอาจจะไม่ต้องกักตัวกับ

กลุ่มเสียง เพราะฉะนั้นมันไม่สอดคล้องกับการใช้งบประมาณของ
ท้องถิ่นนะครับ ผมก็ได้หารือกับท่านปลัด ถ้ากระทรวงสาธารณสุขได้
ออกนโยบายแบบนี้จริงๆ จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นไม่ได้
เพราะว่าเมื่อไม่ต้องกักตัวมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจัดเตียงซีพีให้ เขา
สามารถที่จะไปหาซื้อ หาสินค้าต่างๆมาบริโภคได้ ตอนนี้อย่างหรือกันไม่
จบนะครับ ต้องรอดูนโยบายที่ชัดเจนก่อน นี่เป็นแค่นโยบายจาก
โรงพยาบาลบ้านนาสาร เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องรอนโยบายที่
ชัดเจนแล้วค่อยสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าหากทางท้องถิ่นมีนโยบายที่
ชัดเจนว่าผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ต้องกักตัวทางท้องถิ่นเองก็ไม่สามารถใช้
งบประมาณเพื่อจัดหาเตียงซีพีได้ ผมก็ต้องอาศัยมาตรการตัวนี้จัดการ
จ่ายเตียงซีพีของกองทุนด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการสับสน ไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งกับชาวบ้าน ว่าทำไมกองทุนจ่ายได้ท้องถิ่นทำไมจ่ายไม่ได้ แต่
กองทุนของเรามีระเบียบเฉพาะของเราเองสามารถดำเนินการได้ แต่
ท้องถิ่นมีระเบียบจากกระทรวงมหาดไทย ฉะนั้นก็ทำความเข้าใจกับ
ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ว่าขณะนี้ทำไมทางกองทุนสวัสดิการ ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่จ่ายเตียงซีพี ให้กับครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบจากผู้ป่วยโควิด เป็นการสร้างความเข้าใจและช่วย
ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ด้วยว่าถ้าทางราชการมีนโยบายที่ชัดเจนวัน
ไหน เราก็นัดถ้าทำได้เราก็ปฏิบัติต่อไป เพื่อจะได้ให้กำลังใจและก็ลด
ความเดือดร้อนลงได้ระดับหนึ่งครับนี้เป็นเรื่องที่ ๒ นะครับ ลำดับ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

นายสาทร ไมถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายการประชุมนะครับ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครั้งแรก ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจงนะครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ กระผมดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมโดยมีคณะกรรมการ ๓ ท่านประกอบด้วย กระผมดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานกรรมการ คุณธนยศ ชุมชอบ กรรมการ และคุณโกวิทย์ มหาชัย คณะกรรมการและเลขานุการ เนื่องด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการ

ประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปรากฏว่าถูกต้องตามระเบียบและไม่มี การแก้ไขรายงานการประชุมใดๆ ครับ ของการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอแจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ต่อไปผมขอมติจากที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับรอง	๕	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปวาระ ๒.๒ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจงนะครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ กระผมดำรงศักดิ์ ประธานคณะกรรมการได้นัดกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ปรากฏว่าถูกต้องตามระเบียบและไม่มี การแก้ไขรายงานการประชุมใดๆ ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานคณะกรรมการประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ต่อไปผมขอมติจากที่ประชุมสภา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับรอง	๕	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายสาทร ไผ่ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเรียนเชิญคณะ
ผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเรียนเชิญครับ

นายศักดิ์ ไทยเกิด
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน วันนี้กระผมนาย
ศักดิ์ ไทยเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้รับมอบหมาย
จากนายณัดกิจ โพธิ์โพ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ซึ่งท่าน
นายกมีภารกิจประชุมด่วนที่โรงพยาบาลบ้านนาสารนะครับ ก็มีหนังสือ
มอบหมายจากนายกตั้งนี้ครับ

เรื่อง ขอมอบหมายรองนายกเป็นผู้เสนอญัตติ ชี้แจงและแถลงแทน

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอญัตติ เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอมอบหมายให้ นายศักดิ์
ไทยเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุเป็นผู้เสนอญัตติ ชี้แจงและแถลงแทน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๕๖ วรรคสอง ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
อาจมอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
อภิปราย ชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายณัดกิจ โพธิ์โพ้น
(นายณัดกิจ โพธิ์โพ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

และขออนุญาตท่านประธานสภาฯให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย เพื่อจะได้ชี้แจง
ระเบียบและเรื่องต่างๆ นะครับ วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามระเบียบวาระที่ ๔
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ มีทั้งหลักการและเหตุผลตั้งนี้ครับ เนื่องด้วยคณะกรรมการ

/ติดตาม...

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุ ได้ประชุมพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้เสนอผลการติดตามและความ
คิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) จึงขอส่งรายงาน
ดังกล่าว ต่อสภาแห่งนี้ เพื่อพิจารณา ต่อไปรายละเอียดปรากฏตามร่าง
เล่มที่แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ ขอให้ท่านได้ตรวจดูเมื่อมี
ข้อบกพร่องขอสงสัยได้สอบถามต่อสภาแห่งนี้ได้ขอบคุณครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านศักดา ไทยเกิด รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ ที่ได้รายงานรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในเบื้องต้นให้สภาแห่งนี้ได้
รับทราบครับ รายละเอียดก็ปรากฏตามเอกสารที่อยู่ในมือของท่านนะครับ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าทุกท่านได้เปิดดู อ่านและพิจารณาในการ
ประเมินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไม่ทราบว่าท่านได้ยังตั้งใจ
และอยากจะสอบถามให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับท่านที่ยังไม่
เข้าใจก็ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่
ผ่านมา ลำดับต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๕ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๕.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓
คนและวาระที่ ๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เช่นกัน ผมขอหารือและทำความเข้าใจ
กันก่อนว่า คณะกรรมการทั้งสองคณะฯ ละ ๓ คน ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้
สมาชิกเสนอไม่ซ้ำกัน ในการคัดเลือกคณะกรรมการ นะครับ เข้าวาระที่
๕.๑ นะครับ การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน
ขอให้สมาชิกได้เสนอท่านที่ ๑ ก่อนนะครับ แล้วต่อด้วยท่านที่ ๒ ท่าน
ที่ ๓ นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอได้เลยครับ เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิก
สภาฯ ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่านขอเชิญครับ
ขอท่านแรกก่อนครับ เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต.ม. ๔

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม
นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔ ขอเสนอนายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ ครับ

/นายสาทร...

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับ(ผู้รับรอง ๑.นายโกวิททย์ มหาชัย สมาชิกสภา
อบต.ม.๒ , ๒.นายธนายศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.๑) ขอขอบคุณท่าน
ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ที่ได้เสนอ ไม่ทราบว่ายังมีท่านสมาชิกเสนอท่านอื่นอีก
หรือไม่ครับ ขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกว่าเราคัดเลือกท่านที่ ๑ ก่อน
นะครับ ถ้ามีการเสนอท่านที่ ๑ จำนวน ๒ ท่าน เราก็ต้องมีการคัดเลือก
แต่ถ้าเสนอท่านเดียวเราไม่ต้องเลือกนะครับ ถ้ามีการเสนอ ๒ ท่านเราต้อง
คัดเลือกให้ได้คนที่ ๑ ก่อนนะครับ ท่านอภิชน จรุงยพงค์ ไม่ทราบว่ามี
อะไรขอเชิญครับ

นายอภิชน จรุงยพงค์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม
นายอภิชน จรุงยพงค์ ขอเสนอท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.
๔ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับ(ผู้รับรอง ๑.นายโกวิททย์ มหาชัย สมาชิก
สภาอบต.ม.๒ , ๒.นายธนายศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.๑)ขอคุณ
ครับท่านอภิชน จรุงยพงค์ ที่ได้เสนอครับ ตอนนี้มีผู้เสนอคณะกรรมการ
จำนวน ๒ ท่านเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเลือกกันนะครับระหว่างท่าน
ดำรงศักดิ์ เพ็ชระและท่านอภิชน จรุงยพงค์ ในการเลือกคณะกรรมการคน
ที่ ๑ ขอเชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต.ม.๔

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ด้วยเพื่อนสมาชิกนำเสนอผิด
ขั้นตอนนะครับ ตามที่ท่านอภิชน จรุงยพงค์ได้เสนอสมาชิกคนที่ ๒ ท่าน
ประธานไม่ได้ขอมติคนที่ ๑ ก่อนนะครับ ก็นี่ถือว่าเป็นคนที่ ๒ แล้ว ก็ขอให้
ท่านประธานสภาวินิจฉัยว่าตามที่นายอภิชนเสนอแนะครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ฯ

ขอบคุณครับท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ จริงๆแล้วผมทำประธานสภา
ความเข้าใจแล้วเมื่อกี้ที่เราเลือกท่านที่ ๑ ก่อน แต่ถ้ามีการเสนอท่านที่๑
จำนวน ๒ ท่าน เราต้องคัดเลือกให้ได้ท่านที่ ๑ ก่อน แต่ถ้ามีการเสนอ
เพียงท่านเดียว ท่านนั้นจะได้เป็นคณะกรรมการคนที่ ๑ นะครับ ไม่ใช่ว่า
มี ๓ ท่านแล้วเสนอที่เดียว ๓ ท่านไม่ได้นะครับ ต้องทำตามขั้นตอน
เพราะฉะนั้นตอนนี้มีผู้เสนอจำนวน ๒ ท่าน เราต้องทำการคัดเลือกท่านที่
๑ ก่อนระหว่างท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระและท่านอภิชน จรุงยพงค์
ว่าท่านสมาชิกจะเลือกใครเป็นคนที่ ๑ ครับ ตอนนี้นั้นเลยขั้นตอนไปแล้ว
มีผู้เสนอจำนวน ๒ ท่าน เราต้องมีการเลือก คณะกรรมการท่านที่ ๑ ก่อน
นะครับ เชิญครับท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต.ม. ๔

ตามที่ท่านประธานวินิจฉัยว่ามีผู้ได้รับการเสนอ ๒ ท่าน กระผม
ขอสละสิทธิครับ เพื่อให้เหลือท่านอภิชน จรุงยพงค์เพียงคนเดียวครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ นะครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้
เสนอมา จำนวน ๒ ท่าน และมีผู้รับรองเรียบร้อย และขณะนี้ท่านดำรง
ศักดิ์ ได้ขอสละสิทธิแล้ว เพราะฉะนั้นก็เหลือเพียงท่านเดียว คือท่าน
อภิชน จรุงพงษ์ สมาชิกสภา อบต.ม.๖ ถ้ามีผู้ถูกเสนอเพียงท่านเดียว
ท่านอภิชน จรุงพงษ์ ก็ได้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ ครับ

มติที่ประชุม

เลือกนายอภิชน จรุงพงษ์ สมาชิกสภา อบต.ม.๖ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๑

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ในลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการคนที่ ๒
นะครับ ขอเชิญครับ เราคัดเลือกกันทีละ ๑ คน นะครับจนครบ ๓ ท่าน
ลำดับต่อไปเชิญนะครับ คนที่ ๒ นะครับ เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต.ม. ๔

กระผมดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔ ขอเสนอคุณ
โกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นคนที่ ๒ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับ(ผู้รับรอง ๑.นายอภิชน จรุงพงษ์ สมาชิกสภา
อบต.ม.๖ , ๒.นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.๑) ผู้รับรองถูกต้อง
๒ ท่านครับ ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ได้เสนอท่านโกวิทย์ มหาชัย เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่าน
อื่นอีกหรือไม่ครับ ผมขอนับ หนึ่ง สอง สาม คนที่ ๒ มีการเสนอชื่อเพียง
ท่านเดียว ก็ถือว่าท่านโกวิทย์ มหาชัยได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒ ครับ

มติที่ประชุม

เลือกนายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา อบต.ม.๒ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๒

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกได้เสนอสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ ครับ ขอเชิญครับ

นายอภิชน จรุงพงษ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรุง
พงษ์ สมาชิกสภา อบต.ม.๖ ขอเสนอท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองครับ(ผู้รับรอง ๑.นายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา
อบต.ม.๒ , ๒.นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.๑) ผู้รับรองถูกต้อง
ครับมีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ ถ้าไม่มี ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ เป็นคณะ
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓ ครับ

มติที่ประชุม

เลือกนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่ ๓

๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน ๓ คน

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน การเลือก การ
เสนอใช้แบบเดียวกับระเบียบวาระที่ผ่านมาครั้ง คือเสนอที่ละคน
จำนวน ๓ ท่านเช่นกัน ตามที่ผมได้หารือไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ให้เสนอสมาชิก
คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒ ไม่น่าจะซ้ำกันครับ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑ ขอเชิญ
ครับ ขอเชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔ ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต.ม.๔

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม
ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔ ตามที่ท่านประธานได้ดำเนินการ
ตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ นะครับ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ผม
ขอเสนอนายธนยศ ชุมชอบ เป็นคณะกรรมการคนที่ ๑ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ เสนอท่านธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา
อบต.ม.๑ ครับขอผู้รับรองด้วยครับ ๒ ท่าน(ผู้รับรอง ๑.นายอภิชน จรุงพงษ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖ , ๒. นายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา อบต.ม.๒) มี
สมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านธนยศ ชุมชอบ
ได้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑

มติที่ประชุม

เลือกนายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.๑ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๑

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการที่เป็นผู้แทน
จากสมาชิกสภาฯ คนที่ ๒ ครับ ขอเชิญท่านอภิชน จรุงพงษ์ ครับ

นายอภิชน จรุงพงษ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรุงพงษ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖ ขอเสนอท่านสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ (ผู้รับรอง ๑.นายโกวิทย์
มหาชัย สมาชิกสภา อบต.ม.๒ , ๒.นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.
๑) มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านสุรเชษฐ์
ชุ่มแก้วได้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คนที่ ๒

มติที่ประชุม

เลือกนายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิกสภา อบต.ม.๕ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๒

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคณะกรรมการที่เป็นผู้แทน
จากสมาชิกสภาฯ คนที่ ๓ ครับ ขอเชิญอภิชน จรูญพงศ์

นายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖ ขอเสนอท่านสาทร ไม้ถึง ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ (ผู้รับรอง ๑.นายโกวิท
มหาชัย สมาชิกสภา อบต.ม.๒ , ๒.นายธนายศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.
๑) มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีท่านสาทร
ไม้ถึง ได้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คนที่ ๓

มติที่ประชุม

**เลือกนายสาทร ไม้ถึง สมาชิกสภา อบต.ม.๓ เป็นคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ ๓**

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ในวาระที่ ๕.๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน ๓ ท่าน
ประกอบด้วย

๑. นายอภิชน จรูญพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ม.๖
๒. นายโกวิท มหาชัย สมาชิกสภา อบต.ม.๒
๓. นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔

และในระเบียบวาระที่ ๕.๒ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. นายธนายศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.๑
๒. นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิกสภา อบต.ม.๕
๓. นายสาทร ไม้ถึง สมาชิกสภา อบต.ม.๓

นี่คือคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุได้คัดเลือก ครับ

**๕.๓ เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
น้ำพุ จำนวน ๒ คน**

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ในลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องการคัดเลือก
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำพุ จำนวน ๒ คน คือ
คณะกรรมการ กองทุน สปสช.เนื่องจากชุดที่ผ่านมาตัวแทนจากสภาได้
หมดวาระไป เราต้องคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน ๒ ท่านครับ ขอเชิญท่าน
สมาชิกได้เสนอสมาชิกสภาเพื่อเป็นตัวแทนของสภาเป็นคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพท่านที่ ๑ นะครับ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านอภิชน
จรูญพงศ์ ครับ

นายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖ ขอเสนอนายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว ครับ

/นายสาทร...

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ (ผู้รับรอง ๑.นายโกวิท
มหาชัย สมาชิกสภา อบต.ม.๒ , ๒.นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.

๑) มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ เราใช้หลักเกณฑ์
เดียวกัน เสนอคนที่ ๑ ก่อนถ้าเสนอท่านเดียวถือว่าท่านสุรเชษฐ์ ได้เป็น
ถ้ามีการเสนอ ๒ ท่านเราต้องมีการคัดเลือก ถ้าไม่มีท่านสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว
ได้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ ๑ ครับ

มติที่ประชุม

เลือกนายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิกสภา อบต.ม.๕ เป็นคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ คนที่ ๑

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้แทนเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ ๒ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านโกวิท
มหาชัย ครับ

นายโกวิท มหาชัย
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโกวิท มหาชัย
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ ขอเสนอนายสาทร ไม่ถึง ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ
สมาชิก

ขอขอบคุณท่านโกวิทครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ (ผู้รับรอง ๑.
นายอภิชน จรูญพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ม.๖,๒.นายธนยศ ชุมชอบ
สภา อบต.ม.๑) มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ท่านสาทร ไม่ถึง ได้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่
๒ ครับ

มติที่ประชุม

เลือกนายสาทร ไม่ถึง สมาชิกสภา อบต.ม.๓ เป็นคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ คนที่ ๑

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ ประกอบด้วย

๑. นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม. ๕
 ๒. นายสาทร ไม่ถึง สมาชิกสภา อบต. ม.๓
- ขอพัก ๑๐ นาทีครับ

เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๕.๐๐ น.

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

๕.๔ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๒ คน
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๒ คน ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อท่านที่ ๑
ก่อนครับ ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านอภิชน จรูญพงศ์ ครับ

นายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖ ขอเสนอนายธนยศ ชุมชอบครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณครับ ท่านอภิชน เสนอท่านธนยศ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
ครับ (ผู้รับรอง ๑.นายโกวิท มหาชัย สมาชิกสภา อบต.ม.๒,๒.นาย

๒.นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔) มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีกหรือไม่ครับ คณะกรรมการท่านที่ ๑ เป็นลำดับที่ ๒ ถ้าไม่มีท่านธนยศ ชุมชอบ ได้เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนคนที่ ๑ ครับ

มติที่ประชุม

**เลือกนายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต. ม.๑ เป็น
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คนที่ ๑**

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อท่านที่ ๒ ครับ ขอเรียนเชิญครับ
เชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย ครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต.ม.๒ ขอเสนอนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ เป็นคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ท่านโกวิทย์ มหาชัย เสนอท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่านที่ ๒ ครับ ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
(ผู้รับรอง ๑.นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต.ม.๑ , ๒.นายอภิชน
จรรยาพงศ์ สมาชิกสภา อบต.ม.๖) มีสมาชิกท่านใดเสนอบุคคลอื่นอีก
หรือไม่ครับ คณะกรรมการท่านที่ ๒ เป็นลำดับที่ ๒ ถ้าไม่มีท่าน
ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ได้เป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คนที่ ๒
ครับ

มติที่ประชุม

**เลือกนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต. ม.๔ เป็น
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คนที่ ๒**

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ ประกอบด้วย

๑. นายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา อบต. ม. ๑

๒. นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต. ม. ๔

**๕.๕ การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม
(ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕)**

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๕ การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕) ขอเชิญคณะผู้บริหารได้
นำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่
๗/๒๕๖๕ ขอเชิญครับ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาแห่งนี้ จริ่งๆแล้ว
รายละเอียดต่างๆ เราได้ส่งให้สมาชิกแล้ว ผมเชื่อว่าทุกท่านได้อ่าน ได้ดูว่า
โครงการต่างๆ มีทั้งหมดเท่าไร แต่ก็ยังเป็นระเบียบก็ให้ทางผู้บริหารได้
นำเสนอในรายละเอียดแผนงาน โครงการต่างๆ ครับ ขอเชิญครับ

นายศักดิ์ดา ไทยเกิด
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในระเบียบวาระที่
/๕.๕ เรื่อง...

๕.๕ เรื่อง การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕) หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ได้เห็นพ้องต้องกันตามหลักการและเหตุผลว่าเนื่องด้วยประชาชนมีความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิมจึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งตามมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ สภา

องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบข้อ ๒๒(๒)แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ส่งร่างแผนพัฒนา ที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ ด้วย หลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ประชุมมีมติแล้วได้สำเนาเอกสารแจกให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาดูก่อนทุก ท่าน และขอโอกาสให้นายศักดิ์ดาเดช โพธิ์เพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดในเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ให้สภาได้รับทราบ รั้งรู้ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านรองศักดิ์ดา ไทยเกิด ครับ ท่านได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด ขอเรียนเชิญครับ

นายศักดิ์ดาเดช โพธิ์เพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ดาเดช โพธิ์เพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาตนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ดังนี้ครับ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. เหตุผลและความจำเป็น
๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (ผ. ๐๑) ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๘ โครงการ
งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น ๖,๐๑๕,๐๐๐ บาท

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น ๒,๐๕๘,๔๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๑ โครงการ ๑,๐๒๙,๖๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ ๙,๑๐๓,๐๐๐ บาท

ส่วนที่ ๓

๑. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ (ผ.๐๒)

๒. รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.๐๒/๒)

มีทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ บาท ครีบบตามรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ ครีบบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายสะพานวังช้างนอน-สามแยกบ้านสาวมัธู หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

โดยทำการก่อสร้างถนนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง

๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๖๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด

งบประมาณ ๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสามแยกผู้ช่วยเซ็ค-สุดเขตน้ำพุ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด

งบประมาณ ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก รพ. สด.-หัวสะพานหนองต้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด

งบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท

๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายต้นมุด หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการรื้อคันทางเดิม เปลี่ยนเรียบบดอัดแน่นผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก มี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด

งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายตาทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการรื้อคันทางเดิม บดอัดแน่นผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก มีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด

งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการบุกเบิกถนนสายคลองเมือง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการบุกเบิกถนนขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๗๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก.๑ เมตร จำนวน ๓ จุด (๑๘ ท่อน) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด

งบประมาณ ๑,๐๗๙,๐๐๐ บาท

๗. โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้าน นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการก่อสร้างรั้ว หนา ๐.๑๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.น้ำพุ กำหนด งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการก่อสร้างขนาดอาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.น้ำพุ กำหนด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ต่อไปเป็นโครงการที่อยู่ในแผนงานเคหะและชุมชนนศร

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายบนควน (จุดที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการวางท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท

๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบนควน (จุดที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการวางท่อ คสล. ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท

๓. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายลุ่มแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการวางท่อ คสล. ขนาด ศก.๑ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท

๔. โครงการขุดลอกหน้าบ่อกักตักน้ำกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการขุดลอกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔ เมตร รวมปริมาณงานขุดลอก ๓๐ ลบ.ม.พร้อมเรือขนย้ายเศษไม้มากองไว้ริมตลิ่ง
งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท

๕. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ถนนสายดอนสร้อยทอง – ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร รวมปริมาณงานขุดลอก ๙๐ ลบ.ม. งานวางท่อ คสล. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จุดละ ๖ ท่อน จำนวน ๓ จุด รวม ๑๘ ท่อนรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด
งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองต้อ – ถนนเอเชีย หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการก่อสร้างรางวี คสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๓ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อนรายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.น้ำพุ กำหนด
งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท

๗. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายโรงเรียนบ้านยางอุง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

- โดยทำการ ดังนี้
แผนกแรงต่ำภายนอก
- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๕ เมตร (เพิ่มเฟสจากเดิม ๑ เฟส ๒ สาย เป็น ๑เฟส ๓ สาย) และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น พร้อมเสริมประกอบแรงต่ำครบชุด
แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

-๑๙-

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
 - ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะชนิดโคมหลอด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๙ ชุดและชุดสวิทช์ เปิด-ปิด วงจรด้วยแสง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร
- งบประมาณ ๒๔๒,๕๐๐ บาท

๘. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยตาหุ่ย หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

โดยทำการ ดังนี้

แผนกหม้อแปลงภายนอก

- เพิ่มเฟสหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๑๙,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ(PEA NO :๔๕-๐๐๖๔๒๔) จากเดิมระบบ ๑ เฟส ๒ สาย เป็นระบบ ๑ เฟส ๓ สาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร (เพิ่มเฟสจากเดิม ๑ เฟส ๒ สาย เป็น ๑ เฟส ๓ สาย) และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น พร้อมเสริมประกอบแรงต่ำครบชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร
 - ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะชนิดโคมหลอด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๒๑ ชุดและชุดสวิทช์ เปิด-ปิด วงจรด้วยแสง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร
- งบประมาณ ๓๑๑,๕๐๐ บาท

๙. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายมิตรภาพ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

โดยทำการ ดังนี้

แผนกหม้อแปลงภายนอก

/-เพิ่มเฟส...

- เพิ่มเฟสหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๑๙,๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด ๓๐ เควีเอ(PEA NO :๔๕-๐๐๖๔๕๔) จากเดิมระบบ ๑ เฟส
๒ สาย เป็นระบบ ๑ เฟส ๓ สาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๕ ต้น พร้อม
อุปกรณ์ประกอบหัวเสาครบชุด

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน
๓ เส้น ระยะทาง ๙๓๐ เมตร (เพิ่มเฟสจากเดิม ๑ เฟส ๒ สาย
เป็น ๑ เฟส ๓ สาย) และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕
ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๙๔๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น พร้อมเสริม
ประกอบแรงต่ำครบชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน
๑ เส้น ระยะทาง ๙๔๐ เมตร

- ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะชนิดโคมหลอด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์
จำนวน ๑๙ ชุดและชุดสวิทช์ เปิด-ปิด วงจรด้วยแสง จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้าน
นาสาร

งบประมาณ ๓๒๕,๙๐๐ บาท

๑๐. โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณต้นโหนดและถนนสาย
บนควนหนองต้อ – เอเชีย ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

โดยทำการ ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๑ ต้น

- ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

พร้อมเสาดอหม้อ ขนาด ๑x๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร

- พาดสายเคเบิลอากาศ (SAC) ขนาด ๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑
เส้น พร้อมพาดลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร
จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๘๐ เมตร

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง ๑ เฟส ๑๙ KV จำนวน ๒๔
ชุด

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน Cut-Out-Fuse จำนวน ๑ ชุด (งบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๑๙,๐๐๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ป้องกันครบชุดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการจัดหาหม้อแปลง แผนกแรงต่ำภายนอก
 - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒๓ ต้น
 - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑,๑๖๕ เมตร
- แผนกไฟสาธารณะ
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑,๑๖๕ เมตร ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะชนิดโคมหลอด LED ขนาด ๒x๒๐ วัตต์ จำนวน ๒๕ ชุดและชุดสวิทช์เปิด-ปิด วงจรด้วยแสง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร
- งบประมาณ ๑,๐๑๗,๕๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่ตำบลน้ำพุ เป้าหมาย

โดยทำการเช่าระบบกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ จุด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ชุดระบบกล้องวงจรปิดใช้งานได้

งบประมาณ ๑,๐๒๙,๖๐๐ บาท

และยังมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหมู่ที่ ๑ บ้านยางอุง ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

-ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ (ระบบประปาแบบป้อนแท็งก์ในบัญชีนวัตกรรมไทย) กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ /ชั่วโมง...

ชั่วโมง รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทยงบประมาณ
๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหมู่ที่ ๒ บ้านน้ำพุ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป้าหมาย

-ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ (ระบบประปาแบบป้อนแท็งก์ในบัญชีนวัตกรรมไทย) กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย
งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ มีแค่นี้ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือว่าสอบถามรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ในโอกาสนี้สมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม หรือจะเสนอแนะขอเชิญครับเชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔ ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔ ในวาระที่ ๕.๕ เรื่อง การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ กระผมคิดว่า อบต.น้ำพุของเราก็ได้ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาแล้วครับกระผมคาดว่า การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ผมคิดว่าคณะผู้บริหารได้เห็นถึงการพัฒนาของปี ๒๕๖๕ เพราะว่าต่อไปต้องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กระผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร ตามที่มีมติขอยกยัดหนึ่งนะครับ เมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการที่อยู่ในแผน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ในวันนั้นสภามีมติไม่อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม โครงการของหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ในการใช้จ่ายเงินสะสมเมื่อครั้งก่อน เพื่อนสมาชิกบางท่านคงจำได้ว่าโครงการรื้อถนนถนนแอสฟัลต์ติกครั้งนั้น สภาไม่อนุมัติขอแจ้งต่อประธานสภาฯ ว่าเมื่อได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนแล้ว กระผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหาร เมื่อเราได้ปรับแผนครั้งที่ ๗ แล้ว ผม

/หวังว่า...

หวังว่าโครงการที่ผ่านมาหรือโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วหรือโครงการที่ไม่อนุมัติในครั้งก่อน ผมคิดว่าให้คณะผู้บริหารได้ทบทวนทั้งของเก่าและของใหม่ครับ ก็เป็นเรื่องที่ดี วันนี้ผมเองก็เห็นแล้วว่าหลายโครงการที่คณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภาเพื่อปรับแผน ครั้งที่ ๗ กระผมคิดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการที่เสนอมาคงไม่ได้ใช้แล้ว ผมขอฝากประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหารโดยเฉพาะโครงการของหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๕ โครงการที่เมื่อก่อนช่างโยธา วันนี้ช่างโยธาไม่อยู่ได้ทราบข่าวว่าติดโควิด ถ้าคณะผู้บริหารได้ชี้แจงกระผมเพิ่มเติมผมก็ขอคำตอบด้วย และอีกโครงการหนึ่งนะครับโครงการสายบนควนของหมู่ที่ ๔ โครงการวางท่อระบายน้ำ ผมได้เข้าไปตรวจหน้างานแล้วเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วผมขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารนะครับบางที่แผน บางครั้ง บางคราว ถ้าคนนอกไปทำอาจจะไม่ทราบ ตอนนี้เรามีกรณีพิพาทอยู่ว่าบริเวณหมู่ที่ ๔ หนองปากคอกก็มีปัญหาน้ำท่วมขังอยู่ถ้าเรานำท่อไปใส่แล้วจะเพิ่มภาระให้กับสวนทุเรียนแถวนั้นอีกผมขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารให้ทบทวนโครงการวางท่อ หมู่ที่ ๔ มี ๒ จุด เมื่อกี้ผมก็ถามนักวิเคราะห์แล้วว่าว่าอยู่จุดไหนบ้างก็ไม่ทราบที่นี้ให้ผมถามใครก็ไม่ทราบนะครับก็ฝากประธานสภาถามคณะผู้บริหารว่าจุดที่ ๑ จุดที่ ๒ อยู่ที่จุดไหนครับ ขอขอบคุณครับท่านประธานสภาครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ได้ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากโครงการที่ผ่านมาโดยเฉพาะโครงการที่คณะผู้บริหารนำเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เนื่องจากครั้งที่ผ่านมากลัทธิธรรมและท่านท้องถิ่นอำเภอท่านก็ได้ทักท้วงมาว่าไม่เหมาะสมและได้ถอนวาระออก และได้หารือกับท่านรอง ท่านนายก ว่าโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเราน่าจะนำโครงการดังกล่าวกลับเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้จ่ายขาดเงินสะสมในโอกาสต่อไปครับ เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และก็ในเรื่องของการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ในวาระนี้ก็ถือว่าทุกโครงการถือว่าแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ แต่ผมอยากจะนำฝากคณะผู้บริหารในการปรับแผนครั้งต่อไปในเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะ จริงๆแล้วผมได้เสนอไฟฟ้าสาธารณะสายที่ ๑ สายอิสระ แต่ปรากฏว่าทางไฟฟ้าบ้านนาสารไม่สามารถแจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้ทันการประชุมสภา แต่วันนี้ได้เข้าโครงการไฟฟ้าสาธารณะสายมิตรภาพเพราะฉะนั้นขอฝากในโอกาสต่อไปถ้ามีการปรับแผนครั้งที่ ๘ ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ปรับทันก่อนจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจะได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายอิสระ จริงๆแล้วสายอิสระกับสายมิตรภาพทุกเส้นทางมี

ความจำเป็น แต่สายอิสระมีชุมชนมีบ้านเยอะส่วนสายมิตรภาพเป็นทางผ่านศาลาหมู่บ้านก็มีความจำเป็นแต่ถ้าเรียงลำดับน่าจะสายอิสระมีความจำเป็นมากกว่า ขอฝากท่านคณะผู้บริหารนะครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกมีข้อเสนอแนะในเรื่องการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับถ้าไม่มีผมจะให้คณะผู้บริหารได้ตอบคำถาม ชี้แจงตามที่ท่านดำรงศักดิ์ได้สอบถามในเรื่องโครงการวางท่อระบายน้ำสายบนควนทั้งสองจุดว่าอยู่ ณ จุดไหน และการนำโครงการที่เข้าสภาครั้งที่ผ่านมา ที่ผมกล่าวเมื่อีกว่าโครงการที่เราจะจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อสมัยที่ผ่านมาก่อนหมดวาระ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารครับ

นายศักดิ์ดา ไทยเกิด
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ดา ไทยเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านสมาชิก ดำรงศักดิ์ เพ็ชรขำ ได้สอบถามครับ เรื่องการปรับปรุงถนนทุกสายในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ตามที่เราทราบกันอยู่ว่านายช่างโยธาได้ทำผิดและไม่ผ่านสภา และประมาณสัก ๔-๕ วัน ผมและนายกณัดกิจ โพธิ์พันธ์ ได้ออกสำรวจพื้นที่และเป้าหมายคือการปรับปรุงถนนหนทางที่เดิม ที่มันชำรุดทรุดโทรม และได้นำช่างไปด้วยช่างแมน ไปทำการรังวัดและมาประมาณการนำเข้าแผน ในวันนี้เสียดายนิดหนึ่งว่า ผอ.กองช่างติดโควิดไม่ได้มาร่วมประชุมสภา ช่างแมนก็ไปนิตยาเบาหวานเพื่อจะได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาทราบ ขอเป็นโอกาสหน้าแล้วกันนะครับ ส่วนการวางท่อ ๒ จุด ก็เหมือนกันวันนั้นผมเอง นายกไปกับ ผอ.กองช่าง ผมบอกตรงๆ ว่าไม่ทราบว่าพิกัดอยู่ตรงไหนเหมือนกันถ้าทำไปแล้วจะมีผลต่อสวนทุเรียนหรือไม่หรือได้ประโยชน์ก็ไม่แนะครับ ในโอกาสหน้าจะตอบอีกครั้งครับ ขอขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณครับท่านรองศักดิ์ดา ไทยเกิด ได้ชี้แจงจริงๆ แล้วโครงการที่เราเข้าไปสู่แผน ก็เพื่อนำไปปฏิบัติแต่ก่อนการปฏิบัติมันท่านดำรงศักดิ์ ได้ขอทราบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเข้าสภาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา โครงการบางโครงการเราอาจจะไม่ทราบ ด้านท้ายน้ำบางที่เมื่อทำไปแล้วอาจจะเกิดปัญหา บางที่เจ้าหน้าที่ไปสำรวจอาจจะไม่เข้าใจ ในพื้นที่ ในบริบทของแต่ละที่ ตรงนั้นถ้าทำการวางท่อไปแล้วจะมีปัญหาหรือไม่ เราจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันในพื้นที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯกันหลายสมัย ชาวบ้านสวนใหญ่อยากจะได้โครงการพัฒนา แต่ทำแล้วได้รับผลกระทบชาวบ้านก็โวย เพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจ ชี้แจง วันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้มา โครงการนี้เป็นแผน

/นะครับ...

นะครับถ้าเป็นแผนแล้ว ถ้าเกิดผลกระทบกับชาวบ้านเราค่อยปรับใหม่ ถ้าตำแหน่งที่ท่านดำรงศักดิ์ศักดิ์สอบถามอยู่ในตำแหน่งที่ที่เกิดปัญหาจริงๆ เราอยากเอาโครงการไปแก้ปัญหามิอยากเอาโครงการไปแล้วเกิดปัญหา แต่ถ้าก่อสร้างแล้วเกิดปัญหาก็ค่อยว่ากันนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่สภาแห่งนี้ตอนนี้ยังเป็นแผนเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณ ตอนนำเสนอเป็นงบประมาณค่อยว่ากันนะครับ มีสมาชิกจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา อบต.ม.๔ กระผมจะชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะสายบนถนนนะครับ มันมีจุดสำคัญอยู่ ๑ จุด ที่ต้องใส่เพราะว่ามีน้ำหลากมาจากบนถนน แต่จุดที่ ๒ ผมไม่ทราบว่าอยู่จุดไหน จึงขอฝากถามท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร ยังไงผมก็ได้ทั้งตั้งไปแล้ววันนี้ก็ฝากประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ผมเองก็ได้ให้ช่างไฟฟ้าไปสำรวจ พร้อมด้วย หมู่ ๓ หมู่ ๒ หมู่ ๔ เหมือนกับท่านประธานว่านะครับ เพราะว่าไฟฟ้าประมาณการให้ไม่ทัน ของหมู่ที่ ๔ ก็สายน้ำพุ – ถนนศรี ก็รออยู่เหมือนกันฝากถามท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร ถ้ามีโอกาสก็เพิ่มแผนปี ครั้งที่ ๘ ด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านดำรงศักดิ์ ที่ได้เสนอและท้วงติงนะครับ ในโครงการวางท่อระบายน้ำ และเสนอโครงการไฟฟ้าสาธารณะซึ่งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไม่สามารถประมาณการราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุได้ทันในการปรับแผนครั้งที่ ๗ นะครับ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการต่างๆ นำเข้าสู่แผนในการพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

สรุปว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ สมาชิกเห็นชอบ ๕ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่านครับ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

นายโกวิท มหัชย
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดที่จะนำเรื่องเข้าปรึกษา หรือเสนอแนะต่อสภาแห่งนี้ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านโกวิท มหัชย สมาชิกหมู่ที่ ๒ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพกระผมนายโกวิท มหัชย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ ผมในนามสมาชิกก็ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนไม่จำกัดว่าเป็นสมาชิกหมู่ที่ ๒ หรือเป็นคณะผู้บริหาร หลายสิ่ง หลายอย่างที่ได้เห็นก็ชื่นชม ในหลายที่ ที่ได้แก้ไข ให้ความสบาย สะดวกแก่พี่น้องประชาชน ผู้ที่สัญจรไปมา ไม่ว่าจะเป็นถนน เป็นทางน้ำอย่างริมคลองก็ได้รับการแก้ไขสิ่งที่ธรรมชาติได้ทำลายไป ส่วนต่างๆที่ได้เพิ่มเติม ผมก็ได้เห็นก็เรื่องขยะที่น้องๆได้ส่ง ภาพรีวิวดู ในกลุ่ม อบต. น้ำพุ ที่ได้เห็นด้วยสายตา ของผู้ประกอบการที่ใส่ขยะจนล้นโดยไม่รับผิดชอบผมไม่ได้แจ้งให้ผู้บริหารแต่มาเล่าสู่สภาแต่เพื่อนว่าต้องทำกระทู้ถามอีก แต่การบริหารงานแบบชุมชนสิ่งไหนที่พูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสภา หรือว่านอกสภา เราน่าจะพูดคุยกันสิ่งไหนที่แก้ไขกันได้ น้ำไม่ไหล น้ำเสียบ้านไหนเราแก้ไขกันได้ ไม่ต้องประชุมสภา สิ่งไหนเพื่อให้สภานี้ ชุมชน อบต. น้ำพุของเราได้รับประโยชน์มากที่สุด เรื่องขยะผมเห็นแล้ว บางผู้ประกอบการ ถ้าเรามีการแจ้งเขา โดยเฉพาะผู้ประกอบการให้ทิ้งขยะให้เป็นที่ มันจะสร้างผลกระทบ คือ ๑ เสียเวลา ๒ เราต้องทำงานเพิ่ม ทั้งในภาพและที่เห็นกับตา ทิ้งขยะไม่ลงถังในตามบ้านไม่เป็นไร แต่ผู้ประกอบการถ้าเราได้แนะนำเรื่องทิ้งขยะคงดีขึ้น เป็นการเพิ่มกำลังให้กับเพื่อนสมาชิกในเรื่องขยะ ต่อไปเรื่องผู้ขอถังขยะรายใหม่เราต้องประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบด้วยเมื่อเขามาเสียค่าขยะ อีกอย่างผมเห็นการพัฒนาบางส่วนเสาะเข็มที่ปักทำเขื่อนพังแล้ว มันเหลือหรืออย่างไร ถ้าเป็นของผู้ประกอบการถ้าเหลือก็น่าจะเอาออกเสีย เราไปแจกของถ้าเหลือกองไว้มันไม่น่าดู ให้เอาออกเสีย ในนามของสมาชิก ผมใคร่ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้โอกาสขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านโกวิท มหัชย ที่ท่านได้เสนอแนะในเรื่องของขยะ เพราะว่าเข้าใจถึงการทำงานของพนักงาน ชาวบ้านบางที่เขามองในด้านพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ มองว่าจ่ายเงินแล้วต้องให้คุ้มกับเงินที่จ่าย จริงๆแล้วเหมือนที่ท่านโกวิท บอกว่าให้เราช่วยกันดูแลในเรื่องของถังขยะ เราพยายามนะครับ เพราะถ้าถังขยะล้นหรือเกิดเต็ม เราก็ค

ใช้ถุงใส่ขยะ ถูงปูตามบ้านเรือนที่มีก็ได้เพื่อความเป็นระเบียบและไม่ให้ขยะนั้นกระจายในบริเวณถนนทำให้เกิดความไม่สะดวกและไม่สบายในเรื่องของขยะ ผมหารือและคุยมาตลอดว่าขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะนะครับ ขยะที่ไม่จำเป็นต้องทิ้ง บางครอบครัวที่เขามีพื้นที่เยอะๆ ยกตัวอย่างเศษอาหาร เราสามารถที่จะเอาไปวางไว้ตามโคนต้นไม้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นด้วยเราจะได้ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายลดลงได้ระดับหนึ่ง ในฐานะของสมาชิกก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกกล่าว ชักจูง ให้พี่น้องประชาชนได้เห็น

งบประมาณส่วนนี้ถ้าเราสามารถลดลงได้ในเรื่องของการดูแลขยะเราก็สามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนั้นมาพัฒนาท้องถิ่นได้อีกเยอะนะครับ เป็นเรื่องสำคัญ และเรื่องจำเป็นที่เราต้องช่วยกัน ถ้าฟังก์ชันการบริหารส่วนตำบลไม่สามารถจะขับเคลื่อนได้ ต้องช่วยกันและให้ความร่วมมือ ตามที่ท่านโกวิทได้นำเสนอแนะครับ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านอื่นมีอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ผ่านมามาที่ท่านได้เข้าไปช่วยดูแลศูนย์พักคอยผู้ป่วย และก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของอาหาร และการสนับสนุนในเรื่องของเวลาในการไปอยู่เวร ผมในนามของประธานสภา ขอขอบคุณสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้เสียสละเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ของโรคโควิดในครั้งนี้นี้ ในตัวแทนของประชาชนตำบลน้ำพุก็ขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเข้าไปดูแล ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนของเรา ลดปัญหา ลดความเสี่ยงและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้พี่น้องได้ต่อสู้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดในครั้งนี้นี้ครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วกระผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๕๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ จันทบูรณ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ